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ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

 แห่ซบ′เอกชน′หลังหมดสัญญาใช้ทุน อาจารย์แจงเหตุเงินเดือนสูงกว่า′พนักงาน′  
  

  

 
 

 นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผย
กรณี ท่ี น าย สุ มิต ร  สุ ว ร รณ  อาจาร ย์คณะ ศึกษาศาสต ร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (มก . )  ในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบุกรณีนักเรียนทุนปี 2542 ออกมาโวย เนื่องจากในสัญญาระบุ
ว่าต้องกลับมาเป็นข้าราชการพลเรือน (ก .พ . )  หรือข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) แต่พอกลับมาแล้วกลับได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ได้
เป็นข้าราชการตามท่ีสัญญาระบุ แถมตัดโอกาสท่ีจะไปทํางานท่ีอ่ืนอีก เพราะติดท่ีต้อง
ใช้ทุนกับต้นสังกัด ว่าเรื่องนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ีไม่ให้มหาวิทยาลัยรับ
บุคลากรรุ่นใหม่เป็นข้าราชการ แต่ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากผู้ที่
รับทุนขณะน้ันมีความประสงค์จะเป็นข้าราชการ จะต้องใช้วิธีขอโอนย้ายไปสังกัด
หน่วยงานอ่ืนแทน ซ่ึงในส่วนของ มศว ไม่ปิดกั้น ขณะเดียวกันการขอโอนย้ายสังกัดไม่มี
ผลกระทบ ต่อการ ใช้ ทุ นคื น  เพราะ ถือ เ ป็นห น่วยงานราชการ เช่ น เ ดี ย วกั น
 
"ที่รัฐบาลจัดสรรเงินเพ่ือเป็นเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย สูงกว่า
ข้าราชการ 1.5-1.7 เท่านั้น ในส่วนของ มศว จะหักจากท้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน และสายวิชาการ 0.1 เท่า ทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับ
เงินเดือนในอัตรา 1.6 เท่า และสายสนับสนุนจะได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า โดย มศว 
ได้แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทราบ เนื่องจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้นั้น
ไม่ใช่งบฯเงินเดือนอย่างเดียว แต่เป็นงบฯสนับสนุนการบริหารจัดการบุคคลกร ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะนําไปใช้สําหรับจ่ายเงินเดือน และจัดเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน   ฉบบัประจําวันท่ี ๑๗  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  หน้า  ๒๒ 

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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มหาวิทยาลัยทุกคน ส่วนตัวเลข 1.5-1.7 เท่า เป็นเพียงฐานคํานวณ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
นําไปใช้ในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน" นพ.
เ ฉ ลิ ม ชั ย ก ล่ า ว
 
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า กรณีนักเรียน
ทุนที่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการตามสัญญานั้น มหาวิทยาลัยเองไม่รู้จะทําอย่างไร เพราะ
ทุกอย่างเป็นไปตามมติ ครม.ที่ ต้องการลดอัตรากําลังคนภาครัฐลง จึงไม่ให้อัตรา
ข้าราชการกับมหาวิทยาลัย ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรจุตําแหน่งข้าราชการได้ 
ห า ก จ ะ ว่ า กั น ต า ม จ ริ ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ อ ง ก็ ไ ม่ มี ท า ง เ ลื อ ก เ ช่ น กั น
 
นายภาณุมาส คําสัตย์ อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ม.อ.) กล่าวว่า ตนเป็นอดีตนักเรียนทุน ก.พ.ไปเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประเทศอังกฤษ ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ซ่ึงขณะท่ีทําสัญญารับทุนนั้น ใน
สัญญาระบุว่าเม่ือกลับมาจะได้เป็นข้าราชการ จึงตัดสินใจรับทุนเพราะอยากกลับมาเป็น
ข้าราชการ แต่เมื่อเรียนจบกลับมาเม่ือปี 2545 ขณะน้ันมหาวิทยาลัยไม่บรรจุข้าราชการ
แล้ว ทําให้ตนไม่มีทางเลือก และต้องกลับมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีต้นสังกัดร้อง
ขอไป ส่วนท่ีบอกว่าหากอยากเป็นข้าราชการ ก็โอนย้ายไปหน่วยงานอื่นได้นั้น ความจริง
ทําได้ แต่เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะหากต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีขอโอนย้ายไปไม่อนุมัติ
ก็ ไ ป ไ ม่ ไ ด้
 
"มีนักเรียนทุนจํานวนไม่น้อยที่มีปัญหาลักษณะเดียวกับผม แต่ไม่สามารถทําอะไรได้ และ
ไม่อยากไปฟ้องร้อง เพราะไม่อยากมีปัญหา ขณะท่ีอีกหลายคนอาจไม่มีปัญหา เพราะได้
ไปบรรจุแต่งต้ังในหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่
เพราะอยากกลับไปเป็นข้าราชการ แต่อยากให้มองว่าถ้าระบบบริหารจัดการดี และเป็น
ธรรม ก็สามารถดึงคนเก่ง คนดีไว้ทํางานได้ ไม่เกิดปัญหาสมองไหล ขณะนี้ยอมรับว่าหาก
ผมหรือเพ่ือนอีกหลายๆ คนมีอิสระจากทุนแล้ว คงลาออก โดยอาจจะไปทํางาน
บริษัทเอกชน เพราะได้รับเงินเดือนที่ดีกว่า" นายภาณุมาสกล่าว 

 

 


